

**HƯỚNG DẪN**  
**công tác Khoa giáo năm 2024**

Căn cứ Hướng dẫn số 102-HD/BTGTU, ngày 05/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2024, Ban Thường vụ Thị ủy hướng dẫn thực hiện công tác Khoa giáo năm 2024, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm của từng lĩnh vực khoa giáo năm 2024 đối với UBND thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, các cơ quan, đơn vị liên quan và các chi bộ, đảng bộ cơ sở, trên cơ sở đó, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác khoa giáo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết chuyên đề của tỉnh và thị xã.

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, xuyên suốt, trong đó quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giải quyết những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên các lĩnh vực khoa giáo. Trong tổ chức triển khai thực hiện, cần quan tâm định hướng dư luận xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

- Các hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo phải thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã liên quan đến công tác khoa giáo. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (viết tắt là *Quyết định số 238-QĐ/TW*); Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trong lĩnh vực khoa giáo (viết tắt là *Quy chế phối hợp công tác khoa giáo*).

## II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

### 1. Tham mưu tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động tham mưu Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã về lĩnh vực khoa giáo<sup>(1)</sup>.

### 2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của thị xã và thực hiện các chương trình phối hợp

Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã trên lĩnh vực khoa giáo, trên cơ sở chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Thường vụ Thị ủy

---

<sup>1</sup> - Tham mưu hướng dẫn, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Kế hoạch số 20-KH/TW, ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “*Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới*”. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Những khó khăn, vướng mắc trong việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; những cơ chế, chính sách cần tháo gỡ tạo bước đột phá trong việc trọng dụng, thu hút, tôn vinh trí thức, nhất là bộ phận trí thức tinh hoa, các nhà khoa học, nhà văn hóa lớn; đề xuất tham mưu các cơ chế, chính sách nhằm phát huy được các trí thức, chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực, góp phần vào sự nghiệp phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị...

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư (khóa XIII) về “*Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới*”. Trong đó, tập trung tham mưu những nội dung trọng tâm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền, các cơ quan chuyên môn đối với công tác y tế cơ sở; thực hiện trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở; kiện toàn mô hình tổ chức, quản lý trung tâm y tế; đổi mới phương thức hoạt động của y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở.

- Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “*Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế*”. Trong đó, tập trung tham mưu về: Tăng cường vai trò của các tổ chức đảng trong triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là vấn đề chông chéo trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục, triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa mới; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng các chuyên gia, nhà khoa học đối với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.

- Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, quá trình triển khai và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực khoa giáo. Giải quyết những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trong thực hiện chủ trương, chính sách về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; phát triển mạng lưới y tế cơ sở; bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; xây dựng gia đình, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; chính sách an sinh xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

ban hành và kế hoạch sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực khoa giáo (*có phụ lục kèm theo*).

- Định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội...; chủ động, phối hợp nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân; kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai sự thật về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em, an sinh xã hội,... trên địa bàn.

### **3. Tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng**

Ban Tuyên giáo Thị ủy, các cơ quan, ban, ngành trong khối khoa giáo chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Năm 2024, tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo theo chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh<sup>(2)</sup>; bám sát Chương trình công tác của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy năm 2024 tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch trên lĩnh vực khoa giáo.

### **4. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác Tuyên giáo trong lĩnh vực khoa giáo**

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, tọa đàm, trao đổi... bằng các hình thức phù hợp, phục vụ cho công tác tham mưu thực hiện sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng; tăng cường bồi dưỡng cán bộ làm công tác khoa giáo thông qua

---

<sup>(2)</sup> - Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao*”.

- Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư khóa IX về việc “*Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục*”.

- Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về “*Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập*”.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 31-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “*Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế*” (**Tháng 7/2024**).

- Tổng kết 15 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới*” (**tháng 10/2024**).

- Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư*” (**tháng 11/2024**).

việc tổ chức học tập, tập huấn, giao ban, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo ở địa phương; tham mưu cử thành phần tham gia chương trình tập huấn do tỉnh tổ chức. Chú trọng công tác thông tin và quy chế phối hợp để các cơ quan tham mưu của hệ thống chính trị cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời cho cấp ủy.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

**1.** Các chi bộ, đảng bộ cơ sở, căn cứ Hướng dẫn này và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các chương trình, kế hoạch của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo để xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác khoa giáo năm 2024 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra; chủ động đề xuất và phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, đồng thời, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết trên lĩnh vực khoa giáo để tham mưu Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức sơ kết, tổng kết theo chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2024.

Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo gửi về Ban Tuyên giáo Thị ủy để tổng hợp báo cáo các cấp trên theo quy định.

**2.** Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực hiện các nội dung trên lĩnh vực khoa giáo; tham mưu Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan đến lĩnh vực khoa giáo.

**3.** Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, căn cứ Hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch giám sát trên lĩnh vực khoa giáo.

**4.** Ban Tuyên giáo Thị ủy, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực khoa giáo để tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Hướng dẫn này; báo cáo kết quả thực hiện công tác khoa giáo cho Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Ban Thường vụ Thị ủy (*qua Ban Tuyên giáo Thị ủy*) để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

#### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Thị ủy,
- UBND thị xã,
- Các ban, Văn phòng Thị ủy,
- Mặt trận các tổ chức CT-XH thị xã,
- Các chi bộ, đảng bộ cơ sở,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Tôn Thất Muộn**